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Students’ Students’ voicevoice  

“ กลั บม าอี ก ค รั้ ง กั บ

บทความ Students’ 

voice บทความท่ีทีมงานได้

ไปสำารวจรวบรวมความคิด

เห็นของนักเรียนในประเด็น

ท่ีน่าสนใจเก่ียวกับหัวข้อ

ที่ ได้กล่าวถึงในวารสาร

ฉบับน้ี เพ่ือสะท้อนมุมมอง

ของผู้ เรียนในโรงเรียน

วิทยาศาสตร์สุขภาพให้แก่

ผู้อ่าน”
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.ศรัณย์ชัย แพเจริญชัย

ในฉบบัน้ีทางทมีงานไดส้ำารวจความคดิเหน็ของผูเ้รยีนในหวัขอ้ “ขอ้สอบปรนยัท่ีดีควรมลีกัษณะเป็น

อย่างไร” ซ่ึงในกลุ่มผู้เรียนที่ได้มาแสดงความคิดเห็นน้ัน ทางทีมงานได้คัดเลือกจากกลุ่มนักศึกษาแพทย์

ชั้นปีที่ 3 และแพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 1 ซึ่งผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ดีเนื่องจากเป็นผู้เรียนที่ได้

ผ่านประสบการณ์การวัดประเมินผลความรู้ด้วยรูปแบบข้อสอบปรนัยมาอย่างมากมายทั้งการสอบภายใน

สถาบันตนเอง และการสอบวัดมาตรฐานระดับประเทศ ทั้งในระดับชั้นปรีคลินิกและคลินิก 

- 33 -



ทางทีมงานได้มีการตั้งประเด็นคำาถามเพื่อสอบถามความเห็นของผู้เรียนออกเป็น 3 ข้อ เพื่อให้ง่าย

ต่อการเรียบเรียงคำาตอบดังนี้ 

1. ในความเห็นของผู้เรียน  ข้อสอบปรนัยที่ดีควรเป็นอย่างไร ?
จากการเก็บข้อมูล พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าข้อสอบท่ีดีน้ัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ด้าน 

คือ ด้านของเนื้อหา และ ด้านของโครงสร้างข้อสอบ โดยในด้านเนื้อหานั้น ผู้เรียนคิดว่าเนื้อหาในการออก

ข้อสอบควรเป็นเน้ือหาท่ีอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ไม่เกินเน้ือหาท่ีอาจารย์สอนในห้องเรียน หรือเน้ือหาท่ีถูก

กำาหนดในหลักสูตร ควรเป็นเน้ือหาที่มีความจำาเป็นต่อการนำาไปใช้ต่อในวิชาชีพจริงๆ โดยลักษณะของ

เนือ้หาควรจะมทีัง้เนือ้หาท่ีเป็นสว่นของทฤษฎแีละสว่นทีเ่ปน็การประยกุตใ์ชค้วามรูห้รอืการคดิวเิคราะหใ์น

สัดส่วนที่เหมาะสม ในส่วนของระดับความยากง่ายของข้อสอบ อยากให้มีสัดส่วนของข้อสอบในระดับง่าย 

ปานกลางและยาก ในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินของรายวิชา สำาหรับในด้าน

ของโครงสร้างข้อสอบนั้น ผู้เรียนส่วนใหญ่มองว่า ข้อคำาถามควรจะเป็นข้อคำาถามที่เมื่ออ่านแล้วสามารถที่

จะตอบไดเ้ลย โดยทีไ่มต่อ้งดตูวัเลอืกกอ่น อกีทัง้ขอ้คำาถามควรจะใชภ้าษาทีไ่มก่ำากวม เขา้ใจงา่ย ตีความได้

ในรปูแบบเดยีว โดยหากเปน็ขอ้คำาถามทีม่ลีกัษณะของการใหข้อ้มลูเพือ่ใช้ในการวเิคราะหค์ำาตอบ กค็วรที่

จะให้เฉพาะข้อมูลที่มีความจำาเป็นต่อการนำาไปคิดในการหาคำาตอบ

“ไม่ควรจะไปหยิบเร่ืองท่ีไม่เน้น

ตาม ‘ซอกหลืบ’ เอกสาร

ประกอบการเรียน หรือเนื้อหาที่

ไม่เน้นหนักและไม่ได้จำาเป็นต้องรู้

เพื่อผ่านเกณฑ์ของรายวิชา”
- ภูริชญา -

“อยากให้เป็นข้อสอบท่ี
นำามา monitor และ

พัฒนาตนเองต่อได ้”
- พนธกร -

“ออก must know จริงๆ ที่จะได้ใช้ต่อไป

ในการประกอบอาชีพแพทย”์
- พิมพ์มาดา -
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2. จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ปัญหาที่พบบ่อยใน

การสอบข้อสอบปรนัย มีอะไรบ้าง ?

“คิดว่าข้อสอบปรนัยที่ไม่มุ่งเน้นทดสอบ

ความจำา (recall questions) และ

เลือกทดสอบผู้สอบในแง่ของการนำาความรู้ไป

ประยุกต์ให้เข้ากับ scenario ตามโจทย์เป็น

ข้อสอบปรนัยที่ดี”
- ภควรรณ -

“ คิ ด ว่ า ข้ อ ส อ บ ส่ ว น 
practical ควรมีพอๆ 

กับข้อสอบทฤษฎ”ี
- ฌาณ -

ผู้เรียนหลายคนประสบปัญหาเดียวกันในการทำา

ข้อสอบปรนัย คือ หลายๆ การสอบปริมาณของข้อสอบ

ไม่สัมพันธ์กับเวลาท่ีใช้ในการสอบ จึงทำาให้การวัดประเมินผล

นั้นเป็นเหมือนการวัดความเร็วในการทำาข้อสอบมากกว่า

การวัดระดับความรู้ความสามารถที่แท้จริงของผู้เข้าสอบ 

มีข้อสอบบางข้อท่ีมีการใช้คำาถามในเชิงปฏิเสธ เช่น ไม่ใช่ ไม่ 

ซึ่งทำาให้บางครั้งผู้สอบมีความสับสนในประเด็นท่ีโจทย์

ต้องการถาม ซ่ึงอาจจะทำาให้ผู้สอบตอบผิดท้ังๆ ท่ีมีความรู้ใน

ประเด็นน้ันได้ หรือบางคร้ังมีการใช้คำาถามท่ีเป็นเชิงปฏิเสธ

ซ้อนปฏิเสธก็เป็นปัญหาที่ทำาให้เกิดความสับสนได้เช่นกัน  

อกีปญัหาคือ ข้อสอบทีม่ส่ีวนของคำาถามทีย่าวเกินไปหรอื

ให้ข้อมูลมากเกินความจำาเป็นซ่ึงทำาให้ผู้สอบเสียเวลาใน

การอ่านโจทย์แทนที่จะใช้เวลาในการคิดวิเคราะห์ และ

อกีประเดน็ทีพ่บไดบ่้อยคอื การทีม่ตีวัเลอืกในลกัษณะการ

เลือกตวัเลอืกยอ่ยๆอกีใน 1 ตวัเลอืก เชน่ ขอ้ a และ b ถกู, 

ขอ้ a ถูก ข้อ b ผดิ ซึง่ตวัเลอืกเหลา่นีท้ำาใหเ้กดิความสบัสน

ในการตอบได้ง่าย ควรที่จะเป็น 1 ตัวเลือก 1 ประเด็น

“มีข้อสอบที่สับขาหลอกด้วย

ภาษา เช่น ‘ข้อใดไม่ใช่’ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าไม่ได้ทำาให้

คำาว่า ‘ไม่’ เห็นเด่นชัดขึ้นมา”
- ภูริชญา -

“ปริมาณข้อสอบกับเวลา ยังไม่ค่อย
สัมพันธ์กัน บางครั้งข้อสอบต้องคิด 
ให้เวลาน้อย ข้อสอบความจำาให้เวลา
เยอะ”

- ฌาณ -
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3. อาจารย์ควรพัฒนาข้อสอบอย่างไร? เพื่อให้นักเรียนมั่นใจว่า

ข้อสอบปรนัยสามารถวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนได้

ผู้ เรียนหลายคนมีความคิดเห็นที่อยากให้

อาจารย์มีการพัฒนาข้อสอบปรนัยในหลายประเด็น

ดังน้ี ประเด็นท่ีหน่ึงคือ อยากให้ข้อสอบท่ีออกมาน้ันเปน็

ข้อสอบที่วัดความรู้ในเชิงการคิดวิเคราะห์มากกว่า

การท่องจำาเนื้อหา เว้นแต่ว่าเนื้อหาท่องจำานั้นเป็น

ประเดน็ทีเ่ปน็หลกัการสำาคญั และจำาเปน็ในการนำาไป

ใช้ต่อในอนาคตจริงๆ ประเด็นท่ีสอง คือ อยากให้สดัสว่น

ของข้อสอบ (test blueprint) มีความสอดคล้องกับ

จุดประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชานั้นๆ (Learning 

outcome) ซ่ึงจะทำาให้ข้อสอบท่ีออกมาสะท้อนถึง

ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนต่อเนื้อหาในรายวิชา

น้ันจรงิๆ ประเดน็ตอ่มาคอื อยากใหม้กีารบอกตาราง 

Table of specifications ซ่ึงทำาให้ผู้เรียนเห็นภาพ

และทราบความสำาคัญ ของแต่ละหัวข้อได้ดียิ่งข้ึน 

และประเด็นสุดท้าย คือ ในการสอบแบบปรนัยหาก

มีการที่อาจารย์ได้มาพูดคุย feedback หลังจากการ

สอบเสร็จ โดยไม่ใช่เป็นการเฉลยข้อสอบท้ังหมดแต่

เป็นการพูดคุยในประเด็นท่ีผู้เรียนมีความผิดพลาด

บอ่ยหรอืไมเ่ข้าใจก็จะทำาใหก้ารสอบนัน้ผูเ้รยีนไดเ้รยีน

รู้และพัฒนาตนเองหลังจากการสอบได้อีกด้วย 

“ข้าพเจ้ามักพบข้อสอบปรนัยที่มีโจทย์คำาถามยาวและให้ 

ข้อมูลที่กระจัดกระจาย ข้อมูลบางอย่างไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับจุดประสงค์ที่ข้อสอบข้อนั้นๆ”

- ภควรรณ -

“ ควรผสม กัน ระหว่ า ง

ข้ อสอบความรู้ ท่ องจำ าและข้ อ

ประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อให้ประเมิน

ได้ว่าสามารถนำาความรู้ ไปปรับ

ใช้ได้ด้วย ไม่ใช่สักแต่จำาไปสอบแต่

ไม่เข้าใจอะไรเลย”
- ภูริชญา -

“อาจจะทำา blueprint 
ตาม learning outcomes 

ของรายคาบแล้วก็แจ้งให้ผู้ เรียน

ทราบครับ จะได้ออกข้อสอบได้ตรง

จุดมากขึ้น”
- พนธกร -
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จากบทความนี้จะเห็นได้ว่า ในมุมมองของผู้เรียนเอง 

กใ็หค้วามสำาคญักบัขอ้สอบแบบปรนยั ซึง่หากอาจารยผ์ูส้อน

มีการออกแบบและพัฒนาข้อสอบแบบปรนัยที่มีคุณภาพ

ก็จะทำาให้อาจารย์สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้

อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน แล้วอย่าลืมติดตามกันว่าใน

บทความฉบบัหน้า ทีมงานจะไปสำารวจความเหน็ของผูเ้รียน

ในประเด็นไหนกันครับ

“ข้อสอบ formative ควรได้รับความสำาคัญ รวมไปถึง

การพัฒนาการป้อนกลับภายหลังการทำาแบบทดสอบด้วย์”
- พิมพ์มาดา -

นศพ.ภูริชญา วงศ์ป้อง 

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

นศพ.พนธกร ทาปทา 

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

นศพ.พิมพ์มาดา กิจธรรมรัตน์ 

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

นพ.ฌาณ จิตรนำาทรัพย์ แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 1 

พญ.ภควรรณ ลีลาธุวานนท์ แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 1

ขอขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์

MCQMCQ

- 37 -


	2_2023 Journal 36
	2_2023 Journal 37
	2_2023 Journal 38
	2_2023 Journal 39
	2_2023 Journal 40

